

"Của bễ bễ không bằng nghề trong tay"



Các hộ làm nghề mộc ở làng Phan, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) tích cực đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

Diện mạo xã Hòa Tiến (Hưng Hà) ngày càng đổi mới, khang trang, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Đối thay đổi phần lớn là nhờ sự phát triển của nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp và sự quan tâm đầu tư của nhà nước cho địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Người dân Hòa Tiến quan niệm: "Của bễ bễ không bằng nghề trong tay", chính vì thế bà con luôn chú trọng việc dạy, truyền nghề cho con cháu để lập nghiệp, trong đó nổi tiếng nhất là nghề mộc làng Phan. Ông Nguyễn Văn Diệu, Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Xã có 12 thôn, thôn nào cũng có nghề tiểu thủ công nghiệp. Số hộ tham gia làm nghề chiếm khoảng 2/3 tổng số hộ trong toàn xã. Các nghề chính của địa phương gồm sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và dân dụng, dệt

khăn, may mặc và làm men vi sinh. Nghề và làng nghề đã giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho gần 2.000 lao động.

Đến thăm một số hộ làm nghề ở làng Phan, nơi có nghề mộc mỹ nghệ nổi tiếng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ sầm uất, khang trang của một vùng nông thôn cách trung tâm huyện hàng chục cây số. Con đường làng luôn nhộn nhịp xe chở nguyên liệu vào và mang sản phẩm đi tiêu thụ. Tiếng máy cưa, máy xẻ, máy cắt rên vang hòa cùng tiếng lách cách từ những người thợ đục, chạm, trở nghe vui tai, ai cũng cảm nhận được nhịp sống nơi đây thật hối hả. Ông Nguyễn Văn Toàn chia sẻ: Nghề mộc mỹ nghệ của làng Phan có từ lâu đời nhưng nó thực sự phát triển mạnh khoảng 5 năm trở lại đây nhờ hệ thống giao thông thuận lợi, có máy móc thay sức người và

được các cơ quan chức năng hỗ trợ xúc tiến thương mại đưa sản phẩm của làng nghề đi mọi miền đất nước. Gia đình tôi mỗi năm sản xuất và cung cấp ra thị trường hàng vạn sản phẩm, doanh thu đạt hơn 10 tỷ đồng, trừ mọi chi phí còn lại khoảng 400 triệu đồng.

Vào thời điểm này, các hộ sản xuất đồ gỗ gia dụng và mỹ nghệ ở làng Phan tập trung nhân lực, tranh thủ mọi thời gian để sản xuất đáp ứng các đơn hàng và chuẩn bị phục vụ thị trường tết. Ông Hoàng Văn Nội cho biết: Mặc dù có máy móc hỗ trợ nhưng sản phẩm làng nghề của chúng tôi vẫn giữ được sự tinh xảo nhờ kỹ thuật thủ công, vì thế thị trường rất ưa chuộng. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những tháng đầu năm thị trường gần như bị đóng băng, ít việc làm nên thu nhập của bà con giảm sút. Hiện dịch

bệnh đã được kiểm soát, thị trường lưu thông mạnh trở lại, đây là lúc chúng tôi phải dốc sức làm để tăng thu nhập.

Không chỉ ở làng Phan, những hộ làm nghề tiểu thủ công nghiệp ở các làng khác của xã Hòa Tiến cũng đang hối hả sản xuất với mong muốn bù đắp lại thiệt hại do dịch bệnh gây ra hồi đầu năm. Ông Nguyễn Văn Diệu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Xác định nghề và làng nghề đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương và nâng cao đời sống nhân dân nên những năm qua chúng tôi tập trung chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để bà con đầu tư phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Xã đã tham mưu, đề nghị huyện cho quy hoạch phát triển cụm tiểu thủ công nghiệp khu Quán Sơn để thu hút các doanh nghiệp, hộ sản xuất trong làng nghề đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và góp phần quản lý, giải quyết tốt công tác bảo vệ môi trường. UBND xã tạo thuận lợi về thủ tục hành chính giúp gần 1.000 hộ được vay vốn ngân hàng với tổng dư nợ trên 180 tỷ đồng; trong đó 497 hộ được vay với lãi suất ưu đãi của Quỹ Tín dụng nhân dân xã với tổng số tiền vay gần 97 tỷ đồng để đầu tư mua máy móc, mở rộng quy mô sản xuất.

Những năm qua, nghề và làng nghề đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Hòa Tiến. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp hàng năm đạt từ 100 - 120 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng giá trị sản xuất của địa phương. Có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng lên tạo sự phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân thi đua xây dựng xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

KHẮC ĐUẦN

Trồng cây vụ đông nâng cao thu nhập

Trồng cây vụ đông cho thu nhập gấp 3 - 4 lần cây lúa nên nông dân xã Đông Xá (Đông Hưng) đã đưa vụ đông thành vụ sản xuất thứ ba trong năm. Đông Xá cũng là một trong những địa phương có phong trào trồng cây vụ đông mạnh của huyện Đông Hưng.

Đông Xá đến nay vẫn là xã thuần nông, thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, vì vậy cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đầu tư, hỗ trợ bà con nông dân phát triển nông nghiệp, đặc biệt là mở rộng diện tích trồng cây vụ đông. Ông Nguyễn Quang Thuồng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ phục vụ sản xuất nông nghiệp như quy vùng sản xuất, cứng hóa kênh mương, đường giao thông nội đồng, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ dịch vụ tưới, tiêu... Bên cạnh đó, UBND xã còn đưa tiêu chí sản

xuất vụ đông để bình xét thi đua khen thưởng hàng năm. Đầu tư nông dân trồng cây vụ đông nhiều, hiệu quả đều được khen thưởng. Người dân Đông Xá trước đây chỉ sản xuất 2 vụ lúa, đời sống còn khó khăn. Khi xã phát động phong trào trồng cây vụ đông, được hỗ trợ 100% giống bí xanh, bí đỏ, một phần giống của một số rau màu khác; được UBND xã tạo điều kiện thuận lợi, bà con đã hưởng ứng tích cực. Từ thắng lợi của những vụ đông đầu tiên, bà con nhận thấy vụ đông dễ làm, thời gian ngắn, tận dụng lao động nông nhân, thu nhập cao hơn cây lúa nên càng ngày càng "say" sản xuất vụ đông. Vì thế, nơi đây từ lâu đã trở thành "thủ phủ" bí đông của huyện Đông Hưng.

Năm nay, dù thời tiết đầu vụ không thuận lợi song bà con nông dân trong xã vẫn khắc phục khó khăn trồng được trên 170ha cây vụ đông, chiếm trên 60% diện tích đất canh tác. Trong đó, cây bí xanh, bí

đỏ trên 100ha, còn lại là hành, ngô, khoai tây và rau màu các loại. Thời tiết lạnh, mưa nhiều không có lợi cho cây vụ đông ưa ấm, song bà con nông dân xã Đông Xá với kinh nghiệm hàng chục năm trồng bí vẫn chăm sóc cho cây phát triển, ra quả sai. Ông Vũ Đình Ủy, thôn Đông Bình Cách, xã Đông Xá phấn khởi cho biết: Giống năm nay vẫn được hỗ trợ 100% nhưng UBND xã đứng ra giúp bà con tìm nhà cung cấp giống có uy tín nên bí cho quả dài, to, dày thịt rất dễ bán. Bí năm nay được mùa lại được giá, đầu ra ổn định, đặc biệt mọi năm giá rẻ, quả nhỏ phải mang về chăn nuôi, năm nay quả nhỏ vẫn có người mua. Với 1,4 mẫu bí xanh, bí đỏ, gia đình tôi thu được trên 30 triệu đồng, gấp 3 - 4 lần cây lúa.

Với người nông dân, nỗi lo lớn nhất là đầu ra. Còn ở Đông Xá, người trồng cây vụ đông làng nay không phải lo đầu ra, cũng không sợ bị tu thương ép giá. Vì cứ đến mùa thu

hoạch, không chỉ có các công ty nông sản về tận xã thu mua mà tại xã cũng có 6 tổ chức, cá nhân là người địa phương đứng lên thu mua bí của bà con cung cấp cho các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh. Chủ Vũ Thị Giang, xã Đông Xá cho biết: Để góp phần giải quyết khó khăn về đầu ra cho cây bí, kích thích phong trào trồng cây vụ đông, nhất là trồng bí của địa phương, cũng là để tăng thu nhập cho gia đình, tôi đã đứng lên thu mua bí cho bà con trong xã hơn 10 năm nay để cung cấp cho các chợ đầu mối ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình... Đợt cao điểm, mỗi ngày tôi thu mua khoảng 15 tấn bí.

Năm nay, nông dân Đông Xá có thêm một vụ bí bội thu. Đầu vụ, giá bí cao 11.000 đồng/kg, cuối vụ vẫn bán được 6.000 đồng/kg. Như vậy, mỗi sào các hộ thu từ 3 - 6 triệu đồng. Vụ đông này nhiều hộ thu từ 10 - 30 triệu đồng, hộ trồng nhiều thu được tới 40 triệu đồng.

Không chỉ làm giàu với cây bí, nông dân Đông Xá còn thu nhập hàng chục triệu đồng với các loại cây vụ đông khác như hành, ngô, khoai tây... Ông Vũ Đăng Vụ, thôn Đông Bình Cách cho biết: Gia đình tôi đầu tư trồng hành 3 năm nay. Năm nào tôi cũng trồng 1,4 mẫu hành. Trồng hành đơn giản, dễ chăm sóc. Vì trồng lấy củ nên khi nào được giá mới bán, rẻ thì để lại, không phải bán ngay như một số cây vụ đông khác. Mỗi vụ hành tôi thu được khoảng 30 triệu đồng. Hành đang phát triển rất tốt, chắc chắn sẽ bội thu.

Để sản xuất vụ đông phát triển cả về quy mô và hiệu quả bền vững, thời gian tới, xã Đông Xá đẩy mạnh xây dựng mối liên kết giữa nhà nước, nhà nông và doanh nghiệp trong hỗ trợ, cung cấp giống và bao tiêu nông sản cho bà con nông dân. Ngoài ra, xã cũng sẽ nghiên cứu, tư vấn, vận động bà con trồng những cây có giá trị kinh tế cao làm nguyên liệu chế biến cho các doanh nghiệp.



Chị Vũ Thị Giang (người ngoài cùng bên trái), xã Đông Xá (Đông Hưng) thu mua bí của bà con cung cấp cho các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh.

CỰU CHIẾN BINH HUYỆN QUỲNH PHỤ ĐẨY MẠNH CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ THƯƠNG PHẨM

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quỳnh Phụ tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo. Nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại, máy móc vào chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình CCB Nguyễn Thị Thao, thôn Bãi Trang, xã Quỳnh Hoa đã nuôi bò được hơn 10 năm nay. 2 năm trở lại đây khi đàn bò của gia đình bắt đầu phát triển khỏe mạnh, nhanh cho xuất bán, bà Thao mới thấy được hiệu quả rõ rệt từ việc tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật do Hội CCB xã phối hợp tổ chức. Bà Thao chia sẻ: Từ khi Hội CCB xã phối hợp mở lớp tập huấn kiến thức chăn nuôi trâu, bò, tôi đã đầu tư chuồng trại rộng hơn 200m², có nuôi trâu, bò thương phẩm, tôi có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm, biết cách nhận biết và phòng dịch bệnh trên đàn vật nuôi và lựa chọn thức ăn cho đàn bò nên hiệu quả chăn nuôi tăng lên đáng kể. Nếu như năm 2019 tôi xuất bán đàn bò được hơn 100 triệu đồng thì cùng số lượng đó năm 2020 thu nhập đã tăng lên 120 triệu đồng. Hiện nay gia đình tôi đang nuôi 11 con bò 3B, bò Brahman, từ nay đến cuối năm xuất bán thêm thì thu nhập còn tăng hơn nữa.

Cũng tại xã Quỳnh Hoa, gia đình CCB Vũ Như Khoa, thôn Đà Thôn hiện nuôi 11 con trâu, 9 con bò. CCB Vũ Như Khoa cho biết: Từ khi tỉnh có chủ trương hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò thương phẩm nhằm thay thế đàn lợn bị ảnh hưởng của bệnh

địch tả lợn châu Phi, gia đình tôi đã mạnh dạn vay thêm vốn để mua bò về nuôi. Hiện nay, tôi tận dụng cỏ, thân cây ngô để làm thức ăn cho đàn vật nuôi. Tôi còn chăn nuôi gà, cá truyền thống, trồng cây ăn quả; sau khi trừ chi phí mô hình đem về cho gia đình tôi thu nhập gần 300 triệu đồng/năm, trong đó thu từ đàn trâu, bò chiếm 2/3. Ngoài ra tôi còn có nguồn thu từ 1,8 - 2 triệu đồng/tháng nhờ bán phân chuồng hoại mục.

Còn tại xã Quỳnh Khê, gia đình CCB Nguyễn Thị Sánh là một trong những hộ nuôi bò nhiều nhất xã, thời gian cao điểm nuôi gần 20 con bò thịt, bò sinh sản. Bà Sánh chia sẻ: Trước kia tôi chỉ nuôi theo phương pháp truyền thống là thả rông cho đàn bò tự ăn nên hiệu quả kinh tế đem lại không cao. Từ khi tham gia các lớp tập huấn kiến thức chăn nuôi trâu, bò, tôi đã đầu tư chuồng trại rộng hơn 200m², có khu vực chứa cỏ, sử dụng đệm lót sinh học giúp môi trường nuôi nhốt luôn được thoáng mát, không có mùi hôi, hiệu quả chăn nuôi tăng lên đáng kể. Với mỗi con bò xuất bán có thể thu lời từ

15 - 20 triệu đồng. Năm 2019, tôi xuất bán 5 con, thu gần 90 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ cho biết: Những năm qua, phát huy lợi thế của địa phương, CCB huyện Quỳnh Phụ đã mạnh dạn vay vốn, phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi trâu, bò thương phẩm. Việc chăn nuôi chuyển dần từ nuôi nhỏ lẻ, chăn thả truyền thống sang đầu tư chuồng trại, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Hiện nay, toàn hội có 497 gia đình CCB chăn nuôi trâu, bò với tổng số hơn 1.100 con. Đây chính là điều kiện thuận lợi để Hội CCB huyện triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong những năm tiếp theo. Hội CCB huyện đã quán triệt, triển khai Nghị quyết đến từng cấp hội, chú trọng tập huấn kiến thức để nâng cao hiệu quả chăn nuôi; vận động hội viên giữ vệ sinh chuồng trại, bảo đảm môi trường nuôi. Nhiều tổ chức hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên xây bể chứa chất thải, tận dụng chất thải từ chăn nuôi làm phân bón hoặc đem bán để tăng thu nhập. Ngoài ra, Hội CCB huyện lựa chọn mô hình chăn nuôi trâu, bò, thương phẩm của hội viên CCB Vũ Đình Trường, xã An Tràng và mô hình của hội viên Nguyễn Quang Tiệp, xã Quỳnh Giao để tổ chức cho hội viên đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

TIẾN ĐẠT

Từ nay đến năm 2025, Hội CCB huyện Quỳnh Phụ phấn đấu xây dựng trên 5 mô hình gia đình CCB chăn nuôi trâu, bò có quy mô chăn nuôi từ 30 con trở lên; từng bước vận động hội viên tham gia các tổ hợp tác chăn nuôi; chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tìm đầu ra, giúp hội viên yên tâm sản xuất. Hội CCB huyện sẽ chủ động nghiên cứu, tiếp cận các chính sách ưu đãi của tỉnh và các ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hội viên CCB được vay vốn.

(Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ)



Mô hình của CCB Vũ Như Khoa (người bên phải), thôn Đà Thôn, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) cho thu nhập gần 300 triệu đồng/năm.

Những biện pháp phòng chống rét cho trâu, bò

Chủ động phòng, chống rét cho trâu, bò sẽ giúp người chăn nuôi hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại do giá rét gây ra đối với đàn gia súc

Chuồng nuôi

- Quây kín, có mái che, có ô thoáng ở phía trên
- Đặt nơi cao ráo, trong chuồng có thể rải lớp đệm rơm dày 5-15cm
- Có máng ăn, máng uống tại chuồng

Chăm sóc nuôi dưỡng

- Phân loại trâu bò để chuẩn bị thức ăn đúng chủng loại
- Dự phòng đủ thức ăn (có cỏ, rơm, thân cây ngô, ngũ cốc...)
- Cho uống nước ấm (37-38°C), có thể pha thêm muối (1-3g muối/lít nước)
- Không chăn thả nếu nhiệt độ ngoài trời dưới 12°C
- Đốt lửa và mặc áo chống rét khi nhiệt độ xuống dưới 12°C

Công tác thú y

- Tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm
- Phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh về ký sinh trùng
- Giữ chuồng trại sạch sẽ, phun thuốc sát trùng định kỳ

Nguồn: Viện Chăn nuôi
http://infographics.vn

THU HIỀN